

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH  
BẮC TRUNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**MCDG: 2808-24-02/BTN**

*Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2024*

## **QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ**

**Tài sản vật tư thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng là chất thải nguy hại, đã có quyết định thanh lý do Công ty Điện lực Quảng Ngãi thực hiện**

**Lô 2: Tài sản vật tư thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng là chất thải nguy hại, đã có quyết định thanh lý**

- Căn cứ Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
- Căn cứ Nghị định 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2017/NĐ-CP;
- Thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 747-2024/HĐ-ĐG ngày 08/8/2024 giữa Công ty Điện lực Quảng Ngãi -CNTCT Điện lực Miền Trung với Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam;

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản: “Lô 2: Tài sản vật tư thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng là chất thải nguy hại, đã có quyết định thanh lý” như sau:

### **PHẦN I: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ**

#### **ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh:**

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá tài sản bằng hình thức đấu giá trực tuyến do Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam thực hiện, theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản pháp luật khác có liên quan đối với việc đấu giá lô tài sản này.

#### **ĐIỀU 2. Giải thích từ ngữ:**

Các từ ngữ trong quy chế này và các văn bản liên quan tới Quy chế cuộc đấu giá tài sản này được hiểu như sau:

1. Trang thông tin điện tử Đấu giá trực tuyến/hệ thống đấu giá trực tuyến/website đấu giá trực tuyến có địa chỉ tên miền là: <https://daugiabtn.com/>, thuộc sở hữu của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam, đã được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội phê duyệt hình thức đấu giá trực tuyến theo Quyết định số 362/QĐ-STP ngày 11/8/2021. Sau đây có thể được gọi là hệ thống, website.

2. Phòng đấu giá trực tuyến: Là phòng đấu giá được mở cho cuộc đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam, và được mở liên tục 24/7 kể từ thời điểm thông báo đấu giá đến thời điểm kết thúc cuộc đấu giá.

3. Bước giá: Bước giá đấu giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá, được xác định theo quy định của pháp luật.

5. Giá hợp lệ: Là giá trả của người tham gia đấu giá được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phù hợp quy định về bước giá, tính bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá. Giá hợp lệ = Giá khởi điểm + n lần bước giá (n là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5,6...vv).

6. Giá trúng đấu giá: Giá trúng đấu giá là mức giá trả hợp lệ cao nhất và nhanh nhất trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá theo ghi nhận của hệ thống đấu giá trực tuyến.

7. Ngày: Là ngày tính theo dương lịch, được tính liên tục, kể cả ngày lễ, ngày tết và ngày thứ bảy, chủ nhật.

8. Ngày làm việc: Là bất cứ ngày nào không phải là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, ngày tết theo quy định của Bộ luật Lao động.

9. Giờ hành chính: Được hiểu là giờ làm việc của ngày làm việc, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

10. Giờ hiển thị trên Hệ thống đấu giá trực tuyến <https://daugiabtn.com/>: Được tính theo múi giờ GMT+7, là giờ được lấy làm chuẩn để bắt đầu và kết thúc cuộc đấu giá cũng như để giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) trước pháp luật.

11. Sự kiện bất khả kháng: Là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện bão, lũ lụt, động đất, cháy nổ, chiến tranh, phong tỏa, cấm vận, đình công, cách ly do dịch bệnh,... hoặc bất kỳ việc áp dụng, công bố quy định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm ảnh hưởng, gián đoạn, gây trở ngại hoặc ngăn cản việc thực hiện nghĩa vụ của Các Bên liên quan.

12. Các từ và thuật ngữ khác: Các từ và thuật ngữ khác không được giải thích trong quy chế này được hiểu theo các quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

## PHẦN II:

### TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

#### ĐIỀU 3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

1. **Tài sản đấu giá:** Lô 2: Tài sản vật tư thiết bị điện tử động, thu hồi, kém mắt phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng là chất thải nguy hại, đã có quyết định thanh lý (chi tiết danh mục đính kèm).

Tài sản thanh lý thuộc chất thải nguy hại, có mã CTNH như sau:

Tên chất thải	Mã CTNH
Pin, ắc quy thải	16.01.12
Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải bằng các vật liệu khác (như composit)	18.01.04
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải	16.01.06
Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại)	19.02.06

Tên chất thải	Mã CTNH
Các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện (khác với các loại nêu tại mã 16 01 06, 16 01 07, 16 01 12) có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại vượt ngưỡng NH)	16.01.13
Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại	18.02.01
Thiết bị điện thải có CFC, HCFC, HFC	19.02.03
Thiết bị thải có các bộ phận, linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại)	19.02.05
Ắc quy chì thải	19.06.01
Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại vô cơ và hữu cơ	19.12.03
Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất khí thải ra là CTNH, hoặc chứa áp suất chưa bảo đảm rỗng hoặc có lớp lót rắn nguy hại như amiang) thải	18.01.02
Dầu truyền nhiệt và cách điện tổng hợp thải	17.03.04

**2. Giá khởi điểm:** (đã bao gồm thuế VAT 10%): **1.918.109.508,00 đồng** (Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm). (Bằng chữ: một tỷ, chín trăm mười tám triệu, một trăm linh chín nghìn, năm trăm linh tám đồng).

*Lưu ý:*

- Giá khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Người mua được tài sản bán đấu giá có trách nhiệm nộp các loại thuế khác (nếu có). Chịu các loại chi phí bốc xếp, vận chuyển, bảo quản, xử lý môi trường, xử lý tài sản theo quy định từ thời điểm bàn giao tài sản.

**3. Chất lượng tài sản:** Tài sản cũ hỏng đã qua sử dụng.

**4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:** Là tài sản ứ đọng, thu hồi cũ từ lưới điện, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng được thanh lý thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Công ty Điện lực Quảng Ngãi (QNPC), Công ty Điện lực Quảng Nam (QNaPC) và Công ty Điện lực Phú Yên (PYPC).

**ĐIỀU 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:**

**1. Thời gian xem tài sản:** Giờ hành chính từ ngày **21/8 đến ngày 23/8/2024**.

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam cấp giấy giới thiệu, khách hàng chịu mọi chi phí liên quan đến việc xem tài sản. Các khách hàng không đi xem tài sản được coi là chấp nhận hiện trạng tài sản, không có quyền khiếu nại về tài sản.

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến Người có tài sản đấu giá theo các số điện thoại sau: 0945783579 (Anh Thanh-TP.KH&VT) hoặc 0943870267 (Chị Hòa- PTP.KH&VT), Phòng Kế hoạch và Vật tư - Công ty Điện lực Quảng Ngãi, 270 Trần Hưng Đạo, P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; 0968369321 (Anh Tiến -TP.KH&VT) hoặc 0962420425 (Anh

Phúc - PTP.KH&VT), Phòng Kế hoạch và Vật tư - Công ty Điện lực Quảng Nam, 05 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam; 0968309909 (Anh Bùi Tiến Toàn - Phó phòng KH&VT) hoặc 0968121585 (Anh Trần Ngọc Toàn - Trưởng phòng KH&VT), Phòng Kế hoạch và Vật tư - Công ty Điện lực Phú Yên, 104 Lê Lợi, Phường 3, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

**2. Địa điểm xem tài sản:** Tại các kho của Công ty Điện lực Quảng Ngãi; Công ty Điện lực Quảng Nam và Công ty Điện lực Phú Yên.

**ĐIỀU 5. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:**

**1. Thời gian bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:** Giờ hành chính từ ngày 13/8/2023 đến ngày 23/8/2024.

**2. Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:**

*(Trên website <https://daugiabtn.com/> có đầy đủ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Khách hàng có thể truy cập/tải xuống các thông tin này mà không cần đăng nhập tài khoản)*

❖ Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại:

+ Hệ thống đấu giá trực tuyến <https://daugiabtn.com/>;

+ Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

+ Văn phòng Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP. HCM: Số 6/5 phố Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM. (chỉ tham khảo hồ sơ)

*Lưu ý: Đối với đấu giá trực tuyến, khách hàng bắt buộc phải bấm đăng ký tham gia đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến <https://daugiabtn.com/> trong thời gian quy định. Khách hàng không bấm đăng ký trên hệ thống sẽ không được xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá.*

*Khách hàng tham gia đấu giá nộp đơn đăng ký và hồ sơ hợp lệ về địa chỉ VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam (trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện. Đối với trường hợp chuyển phát qua bưu điện, hồ sơ gửi phải đến VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam trong thời gian bán hồ sơ đã quy định).*

❖ Quy định về hồ sơ, giấy tờ khi đăng ký tham gia đấu giá:

Mọi tổ chức, cá nhân đã đăng ký mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và **02 bộ** sao y công chứng/chứng thực trong thời hạn 06 tháng các giấy tờ sau:

Đối với lô VTTB có CTNH:

+ Có giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp;

+ Có năng lực tài chính;

+ Có giấy phép hành nghề QLCTNH (còn hiệu lực), phải ghi rõ chi tiết và đầy đủ mã CTNH (không thừa, không thiếu mã CTNH so với thực tế lô tài sản thanh lý), địa bàn hoạt động, phương tiện chuyên dụng, vận chuyển, xử lý phù hợp với chủng loại, khối lượng CTNH đấu giá theo đúng qui định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Bảo vệ Môi trường;

+ Có cam kết: công suất xử lý với từng loại mã chất thải đảm bảo đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá; vận chuyển tài sản có thành phần chất thải nguy hại từ địa điểm của bên có tài sản đến nơi xử lý phải đảm bảo bằng phương tiện chuyên dùng đã được đăng ký; việc lưu trữ, xử lý chất thải nguy hại phù hợp với lô tài sản đưa ra đấu giá và theo quy định của pháp luật môi trường; hoàn trả bộ chứng từ CTNH (vận chuyển, xử lý) theo đúng quy định cho bên chủ tài sản (chủ nguồn chất thải nguy hại) trong thời gian 01 (một) tháng kể từ ngày hoàn thành việc bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá.

+ Khách hàng trúng đấu giá mua tài sản thanh lý khi nhận hàng sử dụng đúng phương tiện, thiết bị được cấp phép vận chuyển CTNH, đồng thời yêu cầu bên nhận hàng phải đệ trình phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố phát sinh trong quá trình vận chuyển CTNH từ các Kho của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Nam và Công ty Điện lực Phú Yên về nơi xử lý.

+ Đơn đăng ký (theo mẫu của Công ty).

❖ **Hướng dẫn mở tài khoản đấu giá trực tuyến:**

+ Khách hàng tham gia đấu giá tự đăng ký mở tài khoản, mua và nộp hồ sơ trực tiếp qua website có tên miền <https://daugiabtn.com/> của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam theo hướng dẫn tại <https://daugiabtn.com/category/tai-lieu/huong-dan/> hoặc liên hệ mở tài khoản trực tiếp tại:

+ Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam; Địa chỉ: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0243.7820483.

+ Văn phòng Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: Số 6/5 phố Phạm Văn Hai, Phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0283.6208369.

- Trên giao diện website <https://daugiabtn.com/>, khách hàng bấm chọn Đăng nhập/Đăng ký.

- Khách hàng lựa chọn đăng ký tài khoản là cá nhân hoặc tổ chức.

- Khách hàng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống. **Khách hàng cần cung cấp chính xác thông tin theo các giấy tờ pháp lý.**

- Sau khi hoàn thiện, khách hàng bấm “Đăng ký” để tạo tài khoản và gửi thông tin đăng ký tài khoản của mình đến zalo số **0902.156.992** để thông báo cho quản trị viên phê duyệt tài khoản. Bản cứng các giấy tờ pháp lý của khách hàng được nộp về VP Công ty hoặc VP Chi nhánh để lưu hồ sơ theo Quy định.

Chỉ các tài khoản được phê duyệt mới đăng nhập được vào hệ thống để bấm đăng ký tham gia các cuộc đấu giá trực tuyến.

Khách hàng theo dõi email để nhận các cập nhật liên quan đến tài khoản đã đăng ký để nhận thông báo về các cuộc đấu giá mà mình đã đăng ký.

**\* Lưu ý khi mở tài khoản:**

- Khách hàng mở tài khoản sẽ đóng một khoản phí **duy trì** tài khoản theo thỏa thuận; Thời hạn sử dụng và duy trì tài khoản là 12 tháng/lần mở.

- Khách hàng nộp phí duy trì: tài khoản được sử dụng liên tục trong 12 tháng kể từ ngày nộp phí mà không cần khai báo lại (hồ sơ bản cứng vẫn phải hoàn thiện tùy theo yêu cầu cụ thể của từng cuộc đấu giá).

- Khách hàng không nộp phí duy trì: khi đăng ký tham gia đấu giá cuộc nào, khách hàng phải trực tiếp đến Văn phòng Công ty/Chi nhánh để hoàn thiện hồ sơ cho cuộc đấu giá đó.

- Với các khách hàng đã nộp đủ phí duy trì mà đăng ký tham gia dưới 5 cuộc đấu giá/năm, có nhu cầu nhận lại tiền phí duy trì thì trong vòng 7 ngày làm việc sau khi kết thúc thời hạn 1 năm từ ngày nộp phí, khách hàng đến Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam làm thủ tục nhận lại tiền (Khách hàng phải chịu phần thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp).

❖ **Hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá:**

**Để đăng ký tham gia đấu giá, khách hàng bắt buộc phải sử dụng tài khoản đã đăng ký và đã được Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam phê duyệt.**

Sau khi đăng nhập tài khoản, căn cứ danh sách tài sản đấu giá trực tuyến có trên hệ thống, khách hàng lựa chọn tài sản mình quan tâm để bấm đăng ký tham gia đấu giá.

Khi bấm vào đăng ký tham gia đấu giá, màn hình sẽ hiển thị Quy chế cuộc đấu giá.

Khách hàng phải đọc hết, đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá và tích vào mục: “Tôi đã đọc và đồng ý với Quy chế đấu giá tài sản trên” trước khi bấm nút: “Đăng ký tham gia đấu giá”.

**Lưu ý: Trường hợp Pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng yêu cầu đó.**

**Việc bấm vào nút xác nhận Đăng ký tham gia đấu giá tương đương với việc khách hàng đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến <https://daugiabtn.com/> và khách hàng đồng ý với việc Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam sử dụng các thông tin khách hàng đã cung cấp khi tạo lập tài khoản để sử dụng cho các thủ tục liên quan đến đấu giá trực tuyến.**

**Hồ sơ bản giấy (đơn đăng ký và hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu) được khách hàng về địa chỉ VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam trong thời gian bán hồ sơ để lưu hồ sơ theo quy định.**

Sau khi khách hàng bấm xác nhận Đăng ký tham gia đấu giá, hệ thống sẽ thông báo Đăng ký thành công và gửi email thông báo nhắc nhở khách hàng nộp tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước.

Khách hàng có thể kiểm tra lại bằng cách đăng nhập vào hệ thống, vào lại link cuộc đấu giá đã đăng ký và bấm vào tab: *Danh sách đăng ký đấu giá*. Trên giao diện màn hình sẽ hiển thị mã đấu giá của khách hàng (mã được cấp riêng cho từng cuộc đấu giá), mã này trùng khớp với mã số được gửi tới khách hàng qua email.

Sau khi bấm đăng ký tham gia đấu giá, khách hàng phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính (nộp tiền hồ sơ và tiền đặt trước) theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

**ĐIỀU 6. Tiền mua Hồ sơ, tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp:**

**1. Tiền mua hồ sơ:** 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: năm trăm nghìn đồng).

**Thời gian nộp:** Từ ngày 13/8/2023 đến 17h00 ngày 23/8/2024.

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: “**Họ tên người/Tên tổ chức tham gia đấu giá – Tiền HS – Lô 2 VTTB thanh lý của Công ty Điện lực Quảng Ngãi**”

**2. Tiền đặt trước:** 383.600.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).

**Thời gian nộp:** Từ ngày 23/8/2024 đến 17h00 ngày 27/8/2024.

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: **“Họ tên người/Tên tổ chức tham gia đấu giá – Tiền ĐT – Lô 2 VTTB thanh lý của Công ty Điện lực Quảng Ngãi”**

**Lưu ý:** Tiền đặt trước của khách hàng phải báo “có” trong tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam trước 17 giờ 00 phút ngày 27/8/2024. Khách hàng có khoản tiền đặt trước báo “có” trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam sau 17 giờ 00 phút ngày 27/8/2024 được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

**Tất cả các trường hợp khách hàng chuyển tiền sai số tài khoản, không ghi rõ nội dung chuyển tiền theo hướng dẫn này đều được coi là không hợp lệ.**

**3. Phương thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản sau:**

Số tài khoản : 0021.000.440818

Tại Ngân hàng : Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội

Người thụ hưởng : Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

- Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam giữ lại làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng mua bán và được trả lại cho người trúng đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc sau khi Người có tài sản thông báo đã nhận đủ tiền mua tài sản.

- Nếu không trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của khách hàng được trả lại sau khi kết thúc cuộc đấu giá chậm nhất là 03 ngày làm việc nếu khách hàng không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá.

- Đối với các khách hàng đã chuyển khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá nhưng không nộp hồ sơ hoặc nộp hồ sơ không đầy đủ (không đủ điều kiện tham gia đấu giá), sai nội dung chuyển khoản, Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam sẽ giải quyết chuyển trả lại khoản tiền này trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn của khách hàng đề nghị hoàn trả số tiền đã nộp (phí chuyển tiền ngân hàng do khách hàng chịu).

**Lưu ý để kiểm tra tình trạng điều kiện tham gia đấu giá:**

- Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá kiểm tra trên tab “Danh sách đăng ký đấu giá”, trường thông tin “Tiền hồ sơ” và “Tiền đặt trước” đều hiển thị trạng thái “Đã nộp”.

- Trước thời gian diễn ra cuộc đấu giá 04 giờ, khách hàng phải kiểm tra tình trạng điều kiện tham gia đấu giá của mình. Nếu phát hiện sai sót, khách hàng phải khẩn trương thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. Sau thời gian trên, mọi thông báo để xác nhận lại hồ sơ của khách hàng không còn giá trị.

**ĐIỀU 7. Phương thức và hình thức đấu giá:**

1. Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo bước giá.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến .

3. Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: năm triệu đồng chẵn).

Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + n\*bước giá (n là các số tự nhiên: 0,1,2,...)

4. Không hạn chế số lần trả giá của khách hàng. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn người trả giá trước ít nhất 01 bước giá.

**ĐIỀU 8. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá, thời gian điểm danh:**

- Thời gian bắt đầu trả giá : 10 giờ 30 phút ngày 28/8/2024;

- Thời gian kết thúc cuộc đấu giá : 11 giờ 00 phút ngày 28/8/2024;

- Địa điểm: Tại website <https://daugiabtn.com/> của Công ty đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

- Lưu ý: Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá bắt buộc phải thực hiện Điểm danh tại cuộc đấu giá trong vòng 30 phút trước thời gian bắt đầu trả giá.

Tổ chức, Cá nhân có nhu cầu có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website: <https://daugiabtn.com/> của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

### **ĐIỀU 9. Thời gian ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá**

**1. Thời gian ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:** được ký kết giữa 03 bên gồm: Tổ chức đấu giá tài sản, người mua được tài sản và bên có tài sản đấu giá trong vòng **01 (một) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành.** Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và ký biên bản đấu giá. Kể từ thời điểm này, tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

**2. Nội dung Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:** Dựa trên Thông báo đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá các bên sẽ thỏa thuận các điểm chính sau:

- **Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản:** Trong vòng **03 (ba) ngày làm việc** kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá thành công, Người trúng đấu giá sẽ thanh toán trực tiếp với Người có tài sản (QNPC, QNaPC và PYPC) kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá thành công.

Trường hợp người trúng đấu giá thanh toán chậm theo tiến độ quy định, người trúng đấu giá bị xem là từ chối mua tài sản đấu giá và không được hoàn lại khoản tiền đặt trước đã nộp. Tiền đặt trước đã nộp thuộc về Người có tài sản.

- **Thời gian bắt đầu giao nhận tài sản:** Sau khi đã nhận đủ tiền bán tài sản đấu giá, Người có tài sản hoàn thành lập các thủ tục bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kế hoạch nhận tài sản trúng đấu giá cùng các hồ sơ liên quan, Người trúng đấu giá phải lập kế hoạch nhận tài sản trúng đấu giá, gửi hồ sơ liên quan và hoàn thành nhận tài sản này không quá 12 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua tài sản trúng đấu giá. Nếu quá thời hạn trên, người mua được tài sản phải trả tiền chi phí lưu kho lưu bãi (2%/tháng) trên tổng số hàng hoá chậm trễ. Trừ trường hợp bất khả kháng hoặc pháp luật có quy định khác. Các chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển tài sản trúng đấu giá do người trúng đấu giá thanh toán. Kể từ thời điểm nhận tài sản trúng đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm bảo quản, vận chuyển, xử lý môi trường, xử lý chất thải nguy hại,...theo đúng quy định của pháp luật.

- **Các địa điểm bàn giao tài sản:** Tại các kho của Công ty Điện lực Quảng Ngãi; Công ty Điện lực Quảng Nam và Công ty Điện lực Phú Yên.

- Các vấn đề có liên quan....

### **PHẦN III:**

#### **CÁC QUY ĐỊNH CHUNG**

### **ĐIỀU 10. Người được và không được tham gia đấu giá tài sản**

#### **1. Người được tham gia đấu giá:**

a) Đối với cá nhân: Những người có đủ năng lực hành vi dân sự, không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự (Theo quy định từ điều 23 đến điều 25 của Bộ Luật dân sự);



b) Đối với cá nhân, tổ chức: Là các cá nhân, doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

c) Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

## 2. Người không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

*e) Người đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng nộp tiền đặt trước không ghi nội dung đầy đủ như hướng dẫn tại Điều 6, chuyển không đủ số tiền theo quy định và chuyển không đúng tài khoản ghi trong Quy chế cuộc đấu giá”.*

## ĐIỀU 11. Nội quy phòng đấu giá trực tuyến:

1. Người có tài sản: Được Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam cấp “**một tài khoản đặc biệt**” để đăng nhập vào website <https://daugiabtn.com/> thực hiện các quyền/nghĩa vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát toàn bộ trình tự thủ tục của cuộc đấu giá.
- Quan sát và chứng kiến toàn bộ quá trình trả giá của khách hàng.
- Ký biên bản cuộc đấu giá sau khi cuộc đấu giá kết thúc.

## 2. Đối với đấu giá viên, Nhân viên kỹ thuật, Thư ký cuộc đấu giá:

- Phải vào trang điện tử đấu giá trực tuyến trước giờ mở cuộc đấu giá 45 phút.  
- Phải thông báo email hoặc điện thoại nhắc cho tất cả khách hàng chuẩn bị vào phòng đấu giá trước giờ mở cuộc đấu giá 30 phút để tham gia điểm danh.

- Kiểm tra lại việc điểm danh của khách hàng trước giờ mở cuộc đấu giá.

- Giám sát, theo dõi toàn bộ quá trình, diễn biến của cuộc đấu giá.

- Xử lý các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá.

## 3. Đối với người tham gia đấu giá:

- Phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế cuộc đấu giá và các quy định khác của pháp luật;

- Để tham gia đấu giá trực tuyến trên website <https://daugiabtn.com/>, Khách hàng có thể sử dụng máy tính bàn, laptop, điện thoại di động, ipad... miễn là thiết bị đó kết nối được internet

ổn định. Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam khuyến khích khách hàng sử dụng máy tính bàn hoặc laptop, sử dụng phần mềm Google Chrome để thao tác dễ dàng và tăng độ chính xác. Đồng thời chỉnh chính xác đồng hồ trên thiết bị sử dụng của mình theo thời gian hiển thị của hệ thống (giờ GMT+7) để theo dõi thời gian diễn biến của quá trình đấu giá.

- Khách hàng chỉ có thể thực hiện các thao tác đăng ký tham gia đấu giá, điểm danh, trả giá,... khi đã đăng nhập tài khoản vào website <https://daugiabtn.com/>.

- Khi tham gia đấu giá trực tuyến, khách hàng cần chuẩn bị máy tính/ thiết bị phù hợp, phải chọn địa điểm có mạng internet ổn định, tránh ảnh hưởng kết nối đường truyền. Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp kết nối của khách hàng bị lỗi/ không ổn định.

- Trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá trực tuyến, khách hàng phải luôn duy trì kết nối với website <https://daugiabtn.com/>, hạn chế để màn hình nghỉ hoặc bị tắt dẫn đến mất kết nối. Trường hợp bị mất kết nối, đề nghị khách hàng thực hiện tải lại trang hoặc đăng nhập lại tài khoản (nếu cần).

- Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá **bắt buộc** phải thực hiện Điểm danh tại cuộc đấu giá trong thời gian quy định. Khách hàng không thực hiện Điểm danh sẽ bị coi như không tham gia cuộc đấu giá và bị mất tiền đặt trước. Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể tham gia trả giá thì phải thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam và sau đó gửi đơn trình bày rõ lý do; đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra sự việc.

- Trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá, khách hàng không bắt buộc phải trả giá. Khách hàng xem xét kỹ giá trả của mình trước khi thực hiện thao tác “trả giá”. Giá hiển thị tại khung gợi ý của daugiabtn chỉ mang tính chất để khách hàng tham khảo.

- Trong quá trình đấu giá, khách hàng không bị hạn chế số lần trả giá.

- Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá và bị mất tiền đặt trước.

- Người trúng giá phải ký Biên bản cuộc đấu giá trong thời gian quy định tại Điều 16 Quy chế cuộc đấu giá.

- Để đảm bảo quyền lợi của các khách hàng tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam đề nghị khách hàng quay video ghi lại toàn bộ quá trình đấu giá trực tuyến của khách hàng trên website <https://daugiabtn.com/> (video phải đảm bảo chất lượng hình ảnh, phải nhìn được toàn màn hình và các thao tác của khách hàng) để cung cấp làm bằng chứng khi khiếu kiện khiếu nại.

#### **ĐIỀU 12. Trình tự, diễn biến cuộc đấu giá.**

- Cuộc đấu giá được tổ chức khi có từ 02 (Hai) người trở lên đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên phải đăng nhập vào hệ thống trước giờ mở cuộc đấu giá tối thiểu 45 phút và phải điểm danh khách hàng tham gia đấu giá và theo dõi toàn bộ quá trình diễn ra cuộc đấu giá.

- Người có tài sản phải cử đại diện truy cập vào hệ thống để tham gia và giám sát cuộc đấu giá, khi phát hiện nghi ngờ phải báo ngay cho đấu giá viên dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có tiêu cực khách hàng thông đồng đim giá.

- Trước thời điểm mở cuộc đấu giá 30 - 40 phút Hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ gửi vào email cho tất cả các khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá để nhắc khách hàng thực hiện Điểm danh và tham gia đấu giá đúng thời gian quy định.

- Thời gian thực hiện Điểm danh: trong vòng 30 phút trước thời gian bắt đầu đấu giá.
- Khách hàng không thực hiện Điểm danh trong thời gian quy định sẽ không truy cập được vào phòng đấu giá, bị coi như không tham gia đấu giá và bị mất tiền đặt trước nếu không thuộc trường hợp bất khả kháng.
- Sau khi hết thời gian điểm danh, khách hàng bấm tải lại trang. Trên màn hình sẽ hiển thị nút chức năng “Đấu giá”, khách hàng bấm nút để chuyển vào phòng đấu giá.

❖ **Hướng dẫn trả giá:**

- Trên giao diện trang đấu giá, khách hàng có đầy đủ thông tin về cuộc đấu giá, giá trả cao nhất hiện tại, hiển thị thời gian còn lại của cuộc đấu giá.
- Thời điểm bắt đầu diễn ra cuộc đấu giá (khi chưa có khách hàng trả giá): Giá hiển thị gợi ý tại khung trả giá là giá bằng với giá khởi điểm của tài sản.
- Sau khi đã có khách hàng trả giá thì giá hiển thị gợi ý tại khung trả giá mặc định là giá cao nhất tại thời điểm hiện tại + 01 bước giá.

**Lưu ý: Giá hiển thị gợi ý tại khung trả giá của hệ thống chỉ mang tính chất để khách hàng tham khảo.**

- Khách hàng lựa chọn giá mình muốn trả bằng cách bấm dấu (+) hoặc (-) để thêm/bớt số bước giá so với giá hiện tại, trên màn hình sẽ hiển thị giá khách hàng muốn trả. Nếu khách hàng đồng ý với giá hiển thị trên màn hình thì bấm nút “Trả giá” để gửi lên hệ thống. (Lưu ý: Mỗi lần bấm thêm dấu (+), giá trả sẽ được cộng thêm 01 bước giá. Mỗi lần bấm dấu (-), giá trả sẽ giảm đi 01 bước giá).

- Sau khi khách hàng đã bấm nút trả giá thì hệ thống sẽ báo cho khách hàng biết giá trả của khách hàng “Được chấp nhận” hoặc “Bị từ chối”.

- Trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá, khách hàng chỉ xem được lịch sử trả giá của mình và giá trả cao nhất tại từng thời điểm diễn ra cuộc đấu giá (Giá hiện tại).

- Hết thời gian trả giá đấu giá viên bấm nút xác nhận kết quả cuộc đấu giá. Người có giá trả hợp lệ cao nhất và nhanh nhất được hệ thống ghi nhận sẽ là người trúng đấu giá. Hệ thống sẽ gửi email thông báo cho người trúng đấu giá và tất cả các khách hàng tham gia đấu giá.

- Kết quả cuộc đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên website <https://daugiabtn.com/> của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

**ĐIỀU 13. Giá trả hợp lệ và giá trúng đấu giá:**

**1. Giá trả hợp lệ (hệ thống sẽ báo “được chấp nhận”):**

Với lần trả giá đầu tiên: giá trả hợp lệ là giá trả ít nhất bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm ít nhất 01 bước giá.

Với các lần trả giá sau: giá trả hợp lệ là giá trả cao hơn giá trả hợp lệ liền kề trước tối thiểu 01 bước giá.

**2. Giá không hợp lệ (hệ thống sẽ báo “bị từ chối”):**

- Giá trả thấp hơn giá khởi điểm.
- Giá trả sai bước giá hoặc vượt quá số bước giá quy định (nếu có).
- Giá trả thấp hơn hoặc bằng giá trả cao nhất tại thời điểm trả giá (do bấm nút chậm).

Lưu ý: Giá trả (hợp lệ hay không hợp lệ) của tất cả khách hàng đều được hệ thống tự động ghi nhận trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá.

**3. Giá trúng đấu giá:** là mức giá trả hợp lệ cao nhất và nhanh nhất trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá theo ghi nhận của hệ thống đấu giá trực tuyến.

**ĐIỀU 14. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá:**

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành và được thực hiện như sau:

1. Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia cuộc đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó nếu người có tài sản đấu giá đồng ý bằng văn bản.

2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá.

**ĐIỀU 15. Quy định về việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá:**

Trước ngày mở cuộc đấu giá 01 ngày, khách hàng có thể rút lại đăng ký tham gia đấu giá mà không bị mất tiền đặt trước. Việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá phải được thực hiện bằng văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền.

**ĐIỀU 16. Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến:**

1. Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến phải được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá ngay khi cuộc đấu giá trực tuyến kết thúc và có chữ ký của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người ghi biên bản, đại diện người có tài sản đấu giá và chuyển cho người trúng đấu giá ký.

2. Người trúng đấu giá chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ thời điểm kết thúc cuộc đấu giá phải liên hệ với tổ chức đấu giá để ký biên bản cuộc đấu giá. Quá thời hạn 03 ngày người trúng đấu giá không ký biên bản cuộc đấu giá trực tuyến được coi là từ chối ký biên bản đấu giá cuộc đấu giá, không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá. Khoản tiền đặt trước của người này không được hoàn trả, số tiền này thuộc về người có tài sản đấu giá.

3. Trường hợp đấu giá lần đầu, cuộc đấu giá có nhiều khách hàng tham gia đấu giá nhưng chỉ có một khách hàng tham gia trả giá và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm: Website <https://daugiabtn.com/> vẫn ghi nhận khách hàng tham gia trả giá là khách hàng trúng đấu giá. Nhưng theo quy định tại Điều 49 Luật Đấu giá tài sản 2016 thì tài sản không bán được, do vậy sẽ có Biên bản cuộc đấu giá riêng cho trường hợp này.

Trường hợp đấu giá từ lần thứ 2 trở đi, cuộc đấu giá có nhiều khách hàng tham gia đấu giá nhưng chỉ có một khách hàng tham gia trả giá và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm: Website <https://daugiabtn.com/> ghi nhận khách hàng tham gia đấu giá là khách hàng trúng đấu giá, Biên bản cuộc đấu giá trực tuyến vẫn được lập nhưng quyết định bán tài sản trong trường hợp này thuộc quyền của người có tài sản đấu giá trên cơ sở các quy định tại Điều 49 Luật Đấu giá tài sản 2016.

**ĐIỀU 17: Quy định về việc dừng cuộc đấu giá trực tuyến và tổ chức đấu giá lại:**

- Trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá, nếu nhận được thông tin phản ánh của khách hàng phản ánh Hệ thống đấu giá trực tuyến bị lỗi kỹ thuật khiến người tham gia đấu giá không thể trả giá, trả giá hợp lệ nhưng không được hệ thống ghi nhận hoặc ghi nhận sai thời gian trả giá. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá phải khẩn trương thông báo cho Kỹ thuật kiểm tra, nếu có cơ sở thì Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá sẽ bấm nút **“Dừng cuộc đấu giá”** đồng thời thông báo ngay cho người có tài sản lý do dừng và thống nhất với người có tài sản đấu giá về thời gian tổ chức đấu giá lại. Trường hợp đã kết thúc cuộc đấu giá nếu có khách hàng phản ánh về lỗi của hệ thống và sau khi Kỹ thuật đã kiểm tra và phát hiện hệ thống đấu giá bị lỗi làm ảnh hưởng đến kết quả trả giá thì Đấu giá viên thông báo cho người có tài sản biết để hủy kết quả đấu giá trực tuyến và thống nhất thời gian tổ chức đấu giá lại.

- Việc dừng cuộc đấu giá hay Hủy kết quả đấu giá Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá phải hoàn toàn tuân thủ theo quy định của pháp luật và phải thông báo cho tất cả các khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá được biết.

#### **ĐIỀU 18. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước:**

1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định tại Quy chế đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó.

3. Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

4. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

**5. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:**

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá (không ấn nút điểm danh trong thời gian 30 phút trước khi diễn cuộc đấu giá) và không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản cụ thể:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký và tham gia cuộc đấu giá.

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản;

d) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản;

**ĐIỀU 19. Quy định thời gian và hình thức trả tiền đặt trước:**

- Tiền đặt trước sẽ được trả lại cho khách hàng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

- Hình thức trả tiền đặt trước: Chuyển khoản qua ngân hàng, theo nguyên tắc tiền chuyển đến từ doanh nghiệp, cá nhân nào sẽ được trả về cho doanh nghiệp, cá nhân đó phí chuyển khoản do khách hàng chịu.

**ĐIỀU 20. Trách nhiệm về chất lượng tài sản:**

Tài sản được bán theo đúng cơ sở thực tế mà khách hàng đã trực tiếp xem, kiểm tra trước khi tổ chức đấu giá. Bên có tài sản chịu trách nhiệm bàn giao tài sản đúng số lượng, khối lượng theo danh mục đấu giá và hiện trạng mà khách hàng đã xem tại nơi để tài sản.

**ĐIỀU 21. Công bố rủi ro và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam trên hệ thống đấu giá trực tuyến <https://daugiabtn.com/>:**

Khi thực hiện các giao dịch đấu giá trực tuyến, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng việc thực hiện các giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng và cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại do những rủi ro tiềm tàng gây ra. Những rủi ro tiềm tàng của các giao dịch trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Những sự cố liên quan đến đường truyền Internet do nhà cung cấp dịch vụ gây ra như: đứt đường truyền, dung lượng đường truyền bị hạn chế hoặc những sự cố tương tự có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các lệnh trực tuyến của khách hàng như lệnh không thể truyền đến hệ thống của <https://daugiabtn.com/> (lệnh có thể bị treo/ngừng/trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu), Giá trả gợi ý có thể có lỗi/sai lệch hoặc khách hàng không thể truy cập vào hệ thống của <https://daugiabtn.com/>.

- Hệ thống máy tính của <https://daugiabtn.com/> gặp sự cố do mất nguồn điện, bị tấn công, nhiễm virus hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài ý muốn dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các lệnh của khách hàng.

- Hệ thống máy tính của khách hàng bị hỏng, bị virus, bị tấn công dẫn đến việc làm lộ hoặc bị đánh cắp các thông tin về giao dịch của khách hàng hoặc tài khoản của Khách hàng bị sử dụng một cách trái phép bởi một bên thứ ba.

- Giao dịch trực tuyến của Khách hàng thực hiện sẽ được xử lý và thực hiện một cách tự động hoặc mặc nhiên ngay khi truyền đến hệ thống của <https://daugiabtn.com/>. Hệ thống mặc nhiên xác nhận mọi giao dịch trực tuyến của khách hàng gửi đến đều là đúng và do chính khách hàng thực hiện. Vì vậy, mọi ý kiến cho rằng đó là nhầm lẫn hoặc sai sót liên quan đến giao dịch của Khách hàng đều không được chấp nhận. Mọi thiệt hại phát sinh do khách hàng chịu trách nhiệm.

**ĐIỀU 22: Nghĩa vụ bảo mật của khách hàng:**

Khách hàng đồng ý tuân thủ các Điều khoản và làm theo các hướng dẫn của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam khi sử dụng dịch vụ đấu giá trực tuyến trên hệ thống <https://daugiabtn.com/>.

Để sử dụng các dịch vụ, khách hàng sẽ cần một nhận dạng riêng thông qua Tên đăng nhập và Mật khẩu.

Khách hàng đồng ý thực hiện theo chỉ dẫn của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam khi tạo lập Tên đăng nhập và Mật khẩu.

Đối việc thiết lập lại mật khẩu, khách hàng có thể thay đổi mật khẩu vào bất kỳ lúc nào.

Khách hàng phải giữ bí mật Mật khẩu của mình, bảo mật cho Mật khẩu đó và thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc sử dụng trái phép tên đăng nhập và mật khẩu truy cập. Khách hàng không được để người khác chiếm hữu hoặc điều khiển tên đăng nhập và mật khẩu trong bất kỳ tình huống nào, vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu khách hàng để cho bất kỳ người nào sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu, email đăng ký hoặc các thông tin định danh của mình thì khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các khiếu nại, tổn thất và hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới tất cả các giao dịch được tiến hành thông qua việc sử dụng các dịch vụ bởi hoặc với sự đồng ý của người đó.

Đặc biệt trong thời gian diễn ra cuộc đấu giá khách hàng không được thay đổi thiết bị mà khách hàng đang dùng để tham gia đấu giá, không kết nối với dịch vụ khác hoặc để bất kỳ người nào khác sử dụng thiết bị đó cho đến khi Khách hàng đã đăng xuất khỏi dịch vụ bằng việc chọn đăng xuất. Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm bảo đảm rằng khách hàng đã đăng xuất khỏi dịch vụ vào cuối mỗi công đoạn.

Khách hàng phải thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam ngay lập tức về bất kỳ việc kết nối trái phép nào vào các dịch vụ hoặc về bất kỳ giao dịch hoặc yêu cầu trái phép nào mà khách hàng biết hoặc nghi ngờ hoặc nếu khách hàng nghi ngờ ai đó biết Tên đăng nhập và mật khẩu tài khoản của mình. Khách hàng có thể thông báo qua số điện thoại 02437820483 hoặc qua email [daugiatructuyenbtn@gmail.com](mailto:daugiatructuyenbtn@gmail.com). Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam có thể sẽ yêu cầu khách hàng xác nhận bằng văn bản bất kỳ chi tiết nào được Khách hàng cung cấp. Khách hàng cũng sẽ phải thay đổi ngay sang mật khẩu mới. Cho đến khi Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam nhận được thông báo nói trên, Khách hàng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng dịch vụ của người không được phép hoặc sử dụng vào những mục đích không được phép.

### **ĐIỀU 23. Giải quyết khiếu nại:**

- Thời hạn nhận khiếu nại về kết quả đấu giá: 24 giờ tính từ thời điểm kết thúc cuộc đấu giá. Khách hàng khiếu nại phải trực tiếp đến Văn phòng công ty Đấu giá Bắc Trung Nam cung cấp tài liệu và bằng chứng để khiếu nại, Công ty Bắc Trung Nam chỉ tiếp nhận khiếu nại của khách hàng trên cơ sở các khiếu nại được viết bằng văn bản có chữ ký và dấu của người có trách nhiệm.

Mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến cuộc đấu giá chỉ được giải quyết theo luật khiếu nại của pháp luật Việt Nam.

- Để đảm bảo quyền lợi của các khách hàng tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam đề nghị khách hàng quay video ghi lại toàn bộ quá trình đấu giá trực tuyến của khách hàng trên hệ thống <https://daugiabtn.com/> để cung cấp làm bằng

*chứng khi khiếu kiện khiếu nại. Video phải đảm bảo chất lượng hình ảnh, phải nhìn được toàn màn hình và các thao tác của khách hàng thực hiện trên hệ thống. Chúng tôi sẽ không giải quyết đối với các trường hợp video từng đoạn, không đầy đủ diễn biến, hoặc chất lượng hình ảnh không đảm bảo hoặc không quan sát được thao tác của khách hàng thực hiện lên hệ thống.*

**ĐIỀU 24. Điều khoản thi hành:**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho tài sản đấu giá nêu trên, mọi bổ sung, thay đổi trong Quy chế này phải được thực hiện bằng văn bản.

Các quy định không ghi trong Quy chế này được thực hiện theo các quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

Tất cả khách hàng tham gia đấu giá và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.

Bản Quy chế này đã được đăng tải trên hệ thống đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. Được dán tại các địa điểm bán hồ sơ và giải thích rõ ràng cho mọi người tham gia (qua điện thoại hoặc trực tiếp) và cùng đồng ý thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Bên có TS đấu giá (để phối hợp)
- Niêm yết tại VP công ty, VP CN, nơi để tài sản;
- Các trang điện tử để đăng thông tin đấu giá:  
<https://daugiabtn.com/>; <https://dgts.moj.gov.vn/>;  
<https://taisancong.vn/>
- Khách hàng tham gia đấu giá (để thực hiện);
- Lưu hồ sơ đấu giá.



**Nguyễn Thị Ngọc Lan**



LÔ 2: DANH MỤC VTTB VÀ TSCĐ THANH LÝ TẬP TRUNG LÀ CTNH ĐỢT 1/2024

STT	Mã VTTB/ Mã TSCĐ	Tên VTTB/ Tên TSCĐ	ĐVT	Chất lượng	Số lượng	Mã CTNH	Địa chỉ lưu kho và Số điện thoại liên hệ
<b>I</b>	<b>Công ty Điện lực Quảng Ngãi</b>						
		<i>Kho: HQX - QNG_HQX_Kho thanh lý (CTNH tại Quảng Phú)</i>					
1	8.88.08.001.000.02.D50	Lốc điều hòa	Cái	Thu hồi ĐNTL	3,0	19 02 03	Kho Quảng Phú-Phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi; Số ĐT liên hệ: 0962353536 (Ông Trần Văn Tắt)
2	8.88.08.001.000.45.D50	Máy điều hòa nhiệt độ 1,5HP	Bộ	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 03	Kho Quảng Phú-Phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi; Số ĐT liên hệ: 0962353536 (Ông Trần Văn Tắt)
3	8.88.08.001.000.46.D50	Máy điều hòa nhiệt độ 2HP	Bộ	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 03	Kho Quảng Phú-Phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi; Số ĐT liên hệ: 0962353536 (Ông Trần Văn Tắt)
4	QNG-0006899	Máy điều hoà TRANE MCV 048 TBA Quảng Ngãi	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 03	Kho Quảng Phú-Phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi; Số ĐT liên hệ: 0962353536 (Ông Trần Văn Tắt)
5	QNG-0002451	Cầu đo điện trở 1 chiều CA 6250 (pháp)	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Kho Quảng Phú-Phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi; Số ĐT liên hệ: 0962353536 (Ông Trần Văn Tắt)
6	QNG-0005738	Tủ điều khiển, bảo vệ kèm PM cấp mới SEL-351R (tủ QNG-0000678)	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Kho Quảng Phú-Phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi; Số ĐT liên hệ: 0962353536 (Ông Trần Văn Tắt)
7	QNG-0002449	Máy đo điện trở suất của đất Eluke 1625-Kit	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Kho Quảng Phú-Phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi; Số ĐT liên hệ: 0962353536 (Ông Trần Văn Tắt)
8	QNG-0005044	Máy photocopy Fuji Xerox Docucentre IV3060	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 12 03	Kho Quảng Phú-Phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi; Số ĐT liên hệ: 0962353536 (Ông Trần Văn Tắt)
9	QNG-0002445	Thiết bị đo vạt năng U, I, Q, Cosfi C.A 8230 (CHAUVIN ARNOUX PHÁP)	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Kho Quảng Phú-Phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi; Số ĐT liên hệ: 0962353536 (Ông Trần Văn Tắt)
<b>II</b>	<b>Công ty Điện lực Quảng Nam</b>						
10	3.56.20.001.000.08.D50	Biến điện áp 110kV thu hồi các loại	Cái	Thu hồi ĐNTL	9,0	17 03 04 18 01 02	Kho Trường Xuân - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
11	3.53.63.001.000.00.D50	Biến dòng cao thế 110kV các loại	Cái	Thu hồi ĐNTL	6,0	17 03 04 18 01 02	Kho Trường Xuân - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
12	3.60.05.132.000.00.D50	Công tơ điện tử 1 pha có RF 20-80A	cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
13	3.60.05.129.000.00.D50	Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P80 5-80A	cái	Thu hồi ĐNTL	12,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
14	3.60.05.130.000.00.D50	Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P-RF 10-40A	cái	Thu hồi ĐNTL	6.085,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
15	3.60.05.134.000.00.D50	Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P60-RF 5-60A	cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836

STT	Mã VTTB/ Mã TSCĐ	Tên VTTB/ Tên TSCĐ	ĐVT	Chất lượng	Số lượng	Mã CTNH	Địa chỉ lưu kho và Số điện thoại liên hệ
16	3.60.05.252.000.00.D50	Công tơ điện tử 1 pha có RF nhiều giá 230/400V DT01M80 5(80)A	cái	Thu hồi ĐNTL	9,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
17	3.60.05.250.VIE.00.D50	Công tơ điện tử 1 pha có RF nhiều giá 230/400V DT01M10 5(10)A	cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
18	3.60.45.506.000.00.D50	Công tơ điện tử 3 pha có RF DT03P-RF 230/400V 3x10-100A	cái	Thu hồi ĐNTL	39,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
19	3.60.45.507.000.00.D50	Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27-RF 230/400V 3x10-100A	cái	Thu hồi ĐNTL	25,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
20	3.60.35.502.000.00.D50	Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27 3x220/380V 3x5(6/10)A	cái	Thu hồi ĐNTL	27,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
21	3.60.35.754.000.00.D50	Công tơ điện tử 3 pha DTS27 3x230/400V 3x10-100A	cái	Thu hồi ĐNTL	18,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
22	3.60.52.022.000.00.D50	Công tơ 3 pha 3 giá DT03M05-RF 3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A	cái	Thu hồi ĐNTL	21,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
23	3.60.35.504.000.00.D50	Công tơ điện tử 3 pha DT03P05_RF 3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A	cái	Thu hồi ĐNTL	30,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
24	3.60.52.507.000.00.D50	Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x10-100A	cái	Thu hồi ĐNTL	29,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
25	3.60.52.510.000.00.D50	Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x40-100A	cái	Thu hồi ĐNTL	6,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
26	3.60.52.017.000.00.D50	Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A	cái	Thu hồi ĐNTL	19,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
27	3.60.52.016.000.00.D50	Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x(57,5/100-240/415)V 3x1(1,2)A	cái	Thu hồi ĐNTL	7,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
28	3.60.35.501.000.00.D50	Công tơ điện tử 3 pha các loại	cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
29	3.60.35.753.000.00.D50	Công tơ điện tử 3 pha DTS27 3x220/380V 3x5(6/10)A	cái	Thu hồi ĐNTL	19,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
30	1.41.04.001.000.04.D50	Dầu máy biến thế các loại	Lít	Thu hồi ĐNTL	4.926,0	17 03 04	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
31	3.50.06.001.000.00.D50	Rơ-le quá dòng	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
32	3.50.40.000.000.00.D50	Rơ-le trung gian	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
33	3.50.90.001.000.00.D50	Rơ-le các loại	Cái	Thu hồi ĐNTL	52,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
34	3.50.90.005.MAS.00.D50	Rơ le điều khiển tự bù hạ áp (6 cấp)	Cái	Thu hồi ĐNTL	7,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836

STT	Mã VTTB/ Mã TSCĐ	Tên VTTB/ Tên TSCĐ	ĐVT	Chất lượng	Số lượng	Mã CTNH	Địa chỉ lưu kho và Số điện thoại liên hệ
35	3.61.03.002.000.00.D50	Bộ định tuyến dữ liệu Router	Cái	Thu hồi ĐNTL	29,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
36	3.61.03.002.VIE.00.D50	Bộ định tuyến dữ liệu Router	Cái	Thu hồi ĐNTL	3,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
37	3.61.03.004.VIE.00.D50	Bộ mở rộng Eister-RF	Cái	Thu hồi ĐNTL	32,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
38	3.61.03.005.VIE.00.D50	Bộ mở rộng RF (RF-EXT)	Bộ	Thu hồi ĐNTL	67,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
39	3.61.03.007.000.00.D50	Bộ tập trung DCU	Cái	Thu hồi ĐNTL	64,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
40	3.61.03.021.VIE.00.D50	Bộ thu thập dữ liệu DCU 1 pha	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
41	3.61.05.003.000.00.D50	Module RS232 gắn công tơ	Cái	Thu hồi ĐNTL	42,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
42	3.61.05.004.000.00.D50	Module RS485 gắn công tơ	Cái	Thu hồi ĐNTL	25,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
43	5.16.12.009.000.00.D50	Bình ắc quy 2VDC/200Ah thu hồi các loại	Bình	Thu hồi ĐNTL	110,0	16 01 12	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
44	5.16.46.007.000.00.D50	Bộ chuyển đổi nguồn Inverter 220VDC/220 VAC - 2000VA	Bộ	Thu hồi ĐNTL	1,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
45	5.16.46.027.VIE.00.D50	Bộ chuyển đổi nguồn 220V AC/220V DC - 0,5A	Bộ	Thu hồi ĐNTL	37,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
46	5.96.10.285.VIE.00.D50	Modem GPRS tại điểm đo AMR (IFC-2032)	Cái	Thu hồi ĐNTL	18,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
47	8.88.08.001.000.46.D50	Máy điều hòa nhiệt độ 2HP	Bộ	Thu hồi ĐNTL	2,0	19 02 03	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
48	8.88.10.001.000.47.D50	Máy in	Cái	Thu hồi ĐNTL	15,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
49	8.88.10.001.000.50.D50	Máy photocopy các loại	Cái	Thu hồi ĐNTL	3,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
50	8.88.10.001.000.IL.D50	Khối CPU	Cái	Thu hồi ĐNTL	34,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
51	3.50.06.001.000.00.A70	Rơ-le quá dòng	Cái	Thu hồi sdd	2,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
52	3.50.06.029.000.00.A70	Rơ-le bảo vệ quá dòng REF543	Cái	Thu hồi sdd	1,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
53	3.50.40.000.000.00.A70	Rơ-le trung gian	Cái	Thu hồi sdd	11,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836

STT	Mã VTB/ Mã TSCD	Tên VTB/ Tên TSCD	ĐVT	Chất lượng	Số lượng	Mã CTNH	Địa chỉ lưu kho và Số điện thoại liên hệ
54	3.50.40.001.000.02.A70	Rơ-le trung gian Finder	Cái	Thu hồi sdd	8,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
55	3.50.40.011.000.00.A70	Rơ-le trung gian 220V DC 4NO/4NC	Cái	Thu hồi sdd	3,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
56	3.50.41.009.000.00.A70	Rơ-le giám sát mạch cắt	Cái	Thu hồi sdd	11,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
57	3.50.43.001.000.00.A70	Rơ-le thời gian	Cái	Thu hồi sdd	10,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
58	3.61.03.005.VIE.00.A70	Bộ mở rộng RF (RF-EXT)	Bộ	Thu hồi sdd	23,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
59	5.16.46.027.USA.00.A70	Bộ chuyển đổi nguồn 220V AC/220V DC - 0,5A	Cái	Thu hồi sdd	3,0	16 01 13	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
60	QNA-0015702	MBA 180kVA - 15(22)/0,4kV - 60718023-2 - Hữu Lâm - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
61	QNA-0015899	MBA 250kVA - 22/0,4kV - 02360210 - Điện Thắng 3 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
62	QNA-0016168	MBA 250kVA - 22/0,4kV - 100811K-43 - UB Tam An - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
63	QNA-0016170	MBA 400kVA - 15(22)/0,4kV - 70343101-2 - KDC số 7 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
64	QNA-0016246	MBA 180kVA - 22(15)/0,4kV - 04770409 - Thị Thại 2 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
65	QNA-0018997	MBA 100kVA - 15(22)/0,4 kV - 800137-ODA041 - Thái Phiên - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
66	QNA-0019478	MBA 250 kVA-15(22)/0.4kV - 4021225070045 - Bình Lâm 1 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
67	QNA-0020939	MBA 250kVA - 22/0,4kV - 01860307 - Tam Phước 6 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
68	QNA-0021396	MBA 630kVA - 22/0,4kV - 2020937 - CCN Tây An gd18 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
69	QNA-0021849	MBA 1 pha 10kVA - 22/2x0,23kV - 20110010-32 - Phước Kim 1 T2 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
70	QNA-0021859	MBA 50kVA - 22(15)/0,4kV - 90952121-2 - Bộ Đội T31 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
71	QNA-0021932	MBA 1000 kVA - 35/6,3 kV - 12.086 - T1 thuộc TTG Nông Sơn (T96) - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
72	QNA-0021935	MBA 320kVA - 22/0,4kV - 130906203 - Ươm tơ Duy Trinh - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836

STT	Mã VTTB/ Mã TSCĐ	Tên VTTB/ Tên TSCĐ	ĐVT	Chất lượng	Số lượng	Mã CTNH	Địa chỉ lưu kho và Số điện thoại liên hệ
73	QNA-0021939	MBA 50kVA - 22/0,4kV - 04099842 - Xã Ba 4 (Opec1) - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
74	QNA-0021940	MBA 100kVA - 22/0,4kV - 90513063-2 - A Ting (Opec1) - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
75	QNA-0021941	MBA 160kVA - 15(22)/0,4kV - 800048- ODA082 (Opec1) - Sông Cồn - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
76	QNA-0021943	MBA 160kVA - 22/0,4kV - 090498196 - Thị trấn 1(Opec1) - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
77	QNA-0021976	MBA 180kVA - 22(15)/0,4kV - 800282-ODA112 - Bơm Điện Thắng - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
78	QNA-0021977	MBA 180kVA - 22(15)/0,4kV - 512 - Bơm La Thọ - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
79	QNA-0021980	MBA 100kVA - 22/0,4kV - 1503108 - Đông Tác 1 (ADBAF đợt 7)- Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
80	QNA-0021982	MBA 180kVA - 22(15)/0,4kV - 02810408 - Tắt Viên - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
81	QNA-0021983	MBA 100kVA - 22/0,4kV - 20913621-2 - Phá dỡ tàu biển - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
82	QNA-0021986	MBA 50 kVA-15(22)/0,4kV-800165-ODA010- Thăng Phước 3(Opec1)-Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
83	QNA-0021987	MBA 100kVA - 22(15)/0,4kV - 20913612-2 - Tam Tiến 11 (Opec2) - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
84	QNA-0021988	MBA 100 kVA - 22(15)/0,4 kV - 966545-01 - Gò Định- Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
85	QNA-0021989	MBA 50 kVA - 22(15)/0,4kV- 4122205762124 - Quế Phước 3 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
86	QNA-0021993	MBA 50 kVA - 22(15)/0,4kV - 20152072-2 - Quế Lâm 5 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
87	QNA-0022000	MBA 250 kVA - 22(15)/0,4kV - 80223013-2 - Đông Phú 3 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
88	QNA-0022001	MBA 100 kVA - 22/0,4kV- 0381231T - Quế Cường 1 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
89	QNA-0022002	MBA 50 kVA - 22(15)/0,4kV - 800171-ODA016 - Hồ Môn 3 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
90	QNA-0022004	MBA 400kVA - 22/0,4kV - 140602344 - KDC 1-1 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
91	QNA-0022005	MBA 320kVA - 15(22)/0,4kV - 13110651 - Phan Bội Châu 2 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836

STT	Mã VTTB/ Mã TSCĐ	Tên VTTB/ Tên TSCĐ	DVT	Chất lượng	Số lượng	Mã CTNH	Địa chỉ lưu kho và Số điện thoại liên hệ
92	QNA-0022006	MBA 100 kVA - 22(15)/0,4kV - 800135ODA039 - UB Trà Tân - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
93	QNA-0022007	MBA 100 kVA - 22(15)/0,4kV - 00513139-2 - Trà Giang 4 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
94	QNA-0022017	MBA 250kVA - 15(22)/0,4 kV - 966848-03 - KDC Phước Hòa - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
95	QNA-0022019	MBA 50kVA - 22/0,4kV - 800161-ODA006 - TĐC Trà Đốc 3 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
96	QNA-0022021	MBA 320kVA - 22(15)/0,4kV - 02590408 - Gạch ngói Quế Sơn - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
97	QNA-0022022	MBA 180kVA - 15(22)/0,4kV - 296148 - Điện Hòa 2-4 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
98	QNA-0022025	MBA 180kVA - 15(22)/0,4kV - 10418040-2 - Ánh sáng Bích Bắc - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
99	QNA-0022026	MBA - 180 kVA - 22(15)/0,4kV - 60418018-2 - Bơm Đại Hòa 2 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
100	QNA-0022027	MBA 180kVA - 35/0,4kV - 102180028 - Trà Đốc 5 - Lưu kho	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	17 03 04 18 01 02	40 Cao Hồng Lãnh - Tam Kỳ - Quảng Nam 0905040836
<b>III</b>	<b>Công ty Điện lực Phú Yên</b>						
101	1.41.04.001.000.04.D50	Dầu máy biến thế các loại	Lít	Thu hồi ĐNTL	2.673,0	17 03 04	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
102	1.71.87.006.000.00.D50	Silicagen (Hạt hút ẩm)	Kg	Thu hồi ĐNTL	8,5	18 02 01	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
103	3.35.42.116.000.00.D50	Tủ nạp ắc quy thu hồi các loại	Bộ	Thu hồi ĐNTL	2,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
104	3.35.42.126.000.00.D50	Tủ điều khiển thu hồi các loại	Bộ	Thu hồi ĐNTL	2,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
105	3.42.74.001.000.11.D50	Tủ điều khiển máy cắt tụ bù	Bộ	Thu hồi ĐNTL	4,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
106	3.42.76.012.VIE.02.D50	Board cấp nguồn tủ điều khiển FXD (E0001X07G10)	Bộ	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
107	3.60.90.250.000.00.D50	Hộp bảo vệ công tơ composite các loại (Kg)	Kg	Thu hồi ĐNTL	2.977,5	18 01 04	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
108	3.61.03.002.000.00.D50	Bộ định tuyến dữ liệu Router	Cái	Thu hồi ĐNTL	16,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
109	3.62.95.999.000.00.D50	Vỏ tủ điện composite các loại	Kg	Thu hồi ĐNTL	364,0	18 01 04	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420

STT	Mã VTTB/ Mã TSCD	Tên VTTB/ Tên TSCD	ĐVT	Chất lượng	Số lượng	Mã CTNH	Địa chỉ lưu kho và Số điện thoại liên hệ
110	3.64.14.003.000.00.D50	Tụ bù hạ áp 10kvar	Cái	Thu hồi ĐNTL	24,0	19 02 06	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
111	3.64.14.004.000.00.D50	Tụ bù hạ áp 15kvar	Cái	Thu hồi ĐNTL	38,0	19 02 06	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
112	3.64.14.005.000.00.D50	Tụ bù hạ áp 20kvar	Cái	Thu hồi ĐNTL	3,0	19 02 06	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
113	3.64.14.007.000.00.D50	Tụ bù hạ áp 40kvar	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 06	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
114	3.64.14.009.000.00.D50	Tụ bù hạ áp 25kvar	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 06	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
115	3.64.34.003.000.00.D50	Tụ bù trung áp 1 pha 100kvar	Tụ	Thu hồi ĐNTL	2,0	19 02 06	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
116	3.66.41.004.000.00.D50	Đèn pha xử lý sự cố	Cái	Thu hồi ĐNTL	6,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
117	3.66.53.002.000.00.D50	Bóng đèn huỳnh quang 1,2m	Cái	Thu hồi ĐNTL	22,0	16 01 06	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
118	3.66.70.001.VIE.00.D50	Bóng đèn compact hồng các loại	Kg	Thu hồi ĐNTL	1,0	16 01 06	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
119	3.80.88.013.000.00.D50	Bộ nguồn thiết bị thông tin các loại	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
120	5.16.12.000.000.01.D50	Bình ắc quy các loại	Cái	Thu hồi ĐNTL	138,0	19 06 01	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
121	5.16.32.016.000.00.D50	Bộ lưu điện UPS 2200VA	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
122	5.17.11.002.000.00.D50	Máy phát điện 5 kVA	Cái	Thu hồi ĐNTL	2,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
123	5.76.97.001.000.03.D50	Đồng hồ đo các loại thu hồi	Cái	Thu hồi ĐNTL	2,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
124	5.76.97.134.000.00.D50	Bộ nguồn 220V AC-DC	Bộ	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
125	5.96.00.322.000.00.D50	Máy điện thoại các loại	Cái	Thu hồi ĐNTL	2,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
126	5.96.00.376.000.00.D50	Máy chiếu các loại	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
127	5.96.10.001.000.32.D50	Server máy chủ	Bộ	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420

STT	Mã VTTB/ Mã TSCĐ	Tên VTTB/ Tên TSCĐ	ĐVT	Chất lượng	Số lượng	Mã CTNH	Địa chỉ lưu kho và Số điện thoại liên hệ
128	5.96.10.001.000.33.D50	Camera giám sát	Cái	Thu hồi ĐNTL	6,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
129	5.96.10.001.000.35.D50	Switch	Cái	Thu hồi ĐNTL	10,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
130	5.96.10.002.VIE.00.D50	Khung Patch panel 24 Port, 19 inch	Cái	Thu hồi ĐNTL	3,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
131	5.96.10.064.CHN.00.D50	Đầu ghi hình 8 kênh	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
132	5.96.10.250.000.02.D50	Card RTU (CPR-03)	Cái	Thu hồi ĐNTL	3,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
133	5.96.10.284.VIE.00.D50	Modem 3G kết nối SCADA	Bộ	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
134	8.32.02.001.000.05.D50	Máy vặn vít bằng tay	Cái	Thu hồi ĐNTL	2,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
135	8.32.02.001.000.06.D50	Khoan pin cầm tay	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
136	8.32.22.999.000.00.D50	Máy cắt cảnh dùng pin thu hồi các loại	Bộ	Thu hồi ĐNTL	2,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
137	8.60.33.004.000.00.D50	Máy đo độ cao các loại	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
138	8.70.90.001.000.00.D50	Máy đo điện trở các loại	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
139	8.71.02.003.000.00.D50	Đồng Hồ Vạn năng các loại	Cái	Thu hồi ĐNTL	6,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
140	8.71.22.003.VIE.00.D50	Thiết bị vạn năng 3286-20 HIOKI, nhật	Bộ	Thu hồi ĐNTL	2,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
141	8.71.52.001.000.01.D50	Ampe kim	Cái	Thu hồi ĐNTL	2,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
142	8.75.70.001.000.04.D50	Thiết bị chuẩn năng lượng 1 pha	Bộ	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
143	8.80.10.110.000.00.D50	Đèn pin sạc	Cái	Thu hồi ĐNTL	11,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
144	8.88.00.001.000.02.D50	Máy ảnh các loại	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
145	8.88.08.001.000.45.D50	Máy điều hòa nhiệt độ 1,5HP	Bộ	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 03	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420



STT	Mã VTTB/ Mã TSCĐ	Tên VTTB/ Tên TSCĐ	DVT	Chất lượng	Số lượng	Mã CTNH	Địa chỉ lưu kho và Số điện thoại liên hệ
146	8.88.08.001.000.46.D50	Máy điều hòa nhiệt độ 2HP	Bộ	Thu hồi ĐNTL	3,0	19 02 03	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
147	8.88.08.001.000.48.D50	Máy điều hòa không khí (tủ đứng)	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 03	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
148	8.88.10.001.000.01.D50	Máy tính xách tay	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
149	8.88.10.001.000.03.D50	Bộ máy vi tính	Bộ	Thu hồi ĐNTL	2,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
150	8.88.10.001.000.16.D50	CPU máy vi tính	Bộ	Thu hồi ĐNTL	5,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
151	8.88.10.001.000.47.D50	Máy in	Cái	Thu hồi ĐNTL	5,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
152	8.88.10.001.000.50.D50	Máy photocopy các loại	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
153	8.88.10.001.000.Z4.D50	Màn hình máy vi tính	Cái	Thu hồi ĐNTL	13,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
154	8.88.10.115.CHN.00.D50	Máy tính bảng các loại	Cái	Thu hồi ĐNTL	6,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
155	8.88.10.999.000.04.D50	Máy Scan thu hồi các loại	Cái	Thu hồi ĐNTL	3,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
156	8.90.10.001.000.01.D50	Bút thử điện	Cái	Thu hồi ĐNTL	6,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
157	3.60.05.129.000.00.D50	Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P80 5-80A	Cái	Thu hồi ĐNTL	19,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
158	3.60.05.130.000.00.D50	Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P-RF 10-40A	Cái	Thu hồi ĐNTL	442,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
159	3.60.05.132.000.00.D50	Công tơ điện tử 1 pha có RF 20-80A	Cái	Thu hồi ĐNTL	4,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
160	3.60.05.252.000.00.D50	Công tơ điện tử 1 pha có RF nhiều giá 230/400V DT01M80 5(80)A	Cái	Thu hồi ĐNTL	2,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
161	3.60.35.504.000.00.D50	Công tơ điện tử 3 pha DT03P05_RF 3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
162	3.60.45.506.000.00.D50	Công tơ điện tử 3 pha có RF DT03P-RF 230/400V 3x10-100A	Cái	Thu hồi ĐNTL	9,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
163	3.60.45.507.000.00.D50	Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27-RF 230/400V 3x10-100A	Cái	Thu hồi ĐNTL	162,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420

STT	Mã VTTB/ Mã TSCĐ	Tên VTTB/ Tên TSCĐ	ĐVT	Chất lượng	Số lượng	Mã CTNH	Địa chỉ lưu kho và Số điện thoại liên hệ
164	3.60.52.002.000.00.D50	Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x5(6/10)A	Cái	Thu hồi ĐNTL	2,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
165	3.60.52.016.000.00.D50	Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x(57,5/100-240/415)V 3x1(1,2)A	Cái	Thu hồi ĐNTL	4,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
166	3.60.52.022.000.00.D50	Công tơ 3 pha 3 giá DT03M05-RF 3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A	Cái	Thu hồi ĐNTL	2,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
167	3.60.52.507.000.00.D50	Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x10-100A	Cái	Thu hồi ĐNTL	39,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
168	3.60.52.510.000.00.D50	Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x40-100A	Cái	Thu hồi ĐNTL	4,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
169	PYE-0011464	MBA 160kVA trong kho - TBA T.612 Cẩm Sơn, Hòa Quang Bắc, ĐL Phú Hòa	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 06	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
170	PYE-0011534	MBA 50kVA trong kho - T.934/479/AMY Diêm Hội - DL Tuy An	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 06	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
171	PYE-0011326	MBA 1000kVA trong kho - T.614/486/TAN Nhà máy Sản Đồng Xuân	Máy	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 06	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420
172	PYE-0002048	TBị kiểm tra công tơ 3P CCX0,5 PWS1.3 - No:22410 (trong kho)	Cái	Thu hồi ĐNTL	1,0	19 02 05	Đường Lương Thế Vinh, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên: ĐT: 0914123420